



ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

A

R

T

I

C

L

E

การจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในทางการเกษตรที่ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ยฯ และไม่จัดเป็นสินค้าอันตรายตามกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุอันตรายต่างๆ นั้น จะต้องมีการจัดทำฉลากสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ ซึ่งต้องระบุข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือใช้สินค้านั้น ในกรณีนี้จะต้องมีรายละเอียดในการแสดงสรรพคุณของสินค้า ว่ามีคุณสมบัติหรือมีสารออกฤทธิ์ในการปรับปรุงคุณภาพดินหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น สารจับใบ สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช อาหารเสริมประสิทธิภาพพืช สารโคโตซาน สารสกัดจากสาหร่าย และกรดอะมิโนสำหรับพืช สารปรับปรุงดินอาหารเสริมประสิทธิภาพดิน ซึ่งเป็นสินค้าที่เกษตรกรใช้แพร่หลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค สคบ. จึงกำหนดให้ “ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน” เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก



ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ นั้น ต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้บริโภค ดังนี้ ชื่อประเภท ชนิดของสินค้า ชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้ผลิต ผู้จดทะเบียนเพื่อขายในประเทศไทยของผู้ส่งหรือนำเข้ามาราชาอาณาจักร ชื่อทางเคมีหรือชื่อสามัญ (ถ้ามี) กรณีผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ให้ระบุข้อความเกี่ยวกับคุณสมบัติ สรรพคุณ คุณสมบัติของสารหรือผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตของพืช กรณีผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน ให้ระบุข้อความเกี่ยวกับคุณสมบัติ สรรพคุณ คุณสมบัติของสารหรือผลิตภัณฑ์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของเหลว ให้ระบุเป็นร้อยละของสารสำคัญ อันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ให้ระบุความเข้มข้นของสารสำคัญเป็นปริมาณน้ำหนักต่อปริมาตร อัตราส่วนการใช้ ขั้นตอน และวิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา อาการเกิดพิษและวิธีแก้



พิษเบื้องต้น ต้องระบุข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” ข้อความต้องใช้ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิเมตร สีของข้อความต้องตัดกับสีพื้น ชื่อประเทศที่ผลิตสินค้า สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย แสดงขนาดหรือมิติหรือปริมาณหรือปริมาตร แสดงวิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้หรือการเก็บรักษา คำเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวัง วันเดือนปีที่ผลิต ให้ระบุเฉพาะสัปดาห์และปีที่ผลิต หรือเดือนและปีที่ผลิตได้ วันเดือนปีที่หมดอายุ ปีที่ควรใช้ก่อนให้ระบุเฉพาะในกรณีที่สินค้าที่มีอายุการใช้งาน ราคา ระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุหน่วยเป็นเงินสกุลอื่นไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีฉลากฉลากไว้ที่สินค้าได้ทั้งหมด ก็ให้แสดงข้อความหรือภาพไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกรวมไว้กับสินค้า ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่จัดทำฉลากหรือจัดทำไม่ถูกต้อง จะมีโทษ ดังนี้

1. ในกรณีเป็นผู้ขาย มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. กรณีเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ หากผู้ใดมีข้อสงสัยในการจัดทำฉลากปรึกษาได้ที่ สายด่วน 1166